

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือของหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย เป็นทั้งผู้อุปการะ กัลยามิตรที่ให้การปรึกษา ให้กำลังใจกำลังใจ ข้อคิดเห็นที่ช่วยจุดประกายให้การวิจัยเป็นไปด้วยดี มีแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาได้ ทำให้รับรู้ถึงความห่วงใยและความเมตตาจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ และดร. ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มุ่งมั่นและเสียสละเวลาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา ตลอดจนให้กำลังใจเพื่อสานต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วง

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ และดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความเมตตาเสียสละเวลาอันมีค่า ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้อันเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้เหมาะสมกับมหามหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ขอกราบขอบพระคุณบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาขั้นตอนของการวิจัย ดร.จิราภรณ์ ชมบุญ อนุเคราะห์และช่วยเหลือในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีแต่ละท่าน เพื่อนและพี่ที่เป็นกัลยามิตรจากกลุ่มงานคดี บ้านเมตตาและฝ่ายบริหารผู้สนับสนุนให้การศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างเป็นไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณนางสุภาวดี นวลมณี อนุญาตให้ใช้แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก ทำให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ซึ่งมีความชำนาญในงานและบริบทของท่าน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการติดตามงานวิจัยจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้กรุณาและทำให้กระบวนการวิจัยสำเร็จลุล่วง

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณครอบครัว แม้ญาติผู้ใหญ่บางท่านจะไม่ได้ชื่นชมความสำเร็จครั้งนี้ก็ตาม แต่มีความสำคัญที่ปลูกฝังให้ข้าพเจ้ามีความใฝ่รู้ ให้อิสระที่จะเปิดโลกทัศน์ในด้านการศึกษา ทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ทำให้งานวิจัยนี้มีคุณค่า เพราะจากความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้ปกครอง มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและทำความเข้าใจกับบุตรหลานของตนเองในช่วงวัยรุ่น ข้าพเจ้าขอขอบคุณความดีครั้งนี้ให้กับผู้ปกครองและน้องๆทุกคน และให้สิ่งนี้เป็นเครื่องบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ บิดามารดาและครอบครัว และหากมีข้อบกพร่องประการใด ข้าพเจ้ายินดีน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว

วิวรรษา แซ่เจี๋ย